

Servcorp ผลงานคริสต์มาสเพื่อขอบคุณลูกค้า



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัทเซอร์ฟคอร์ป ผู้นำระดับแนวหน้าของโลกด้านการให้บริการ สำนักงานพร้อมบริการ บนอาคารสำนักงานให้เช่าที่ทันสมัย สำนักงานเสมือน รวมถึงบริการห้องประชุมครบวงจร ได้จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงร้องประสานเสียง จากกลุ่มนักร้องประสานเสียง The Good Shepherd Sisters of Thailand ณ ชั้น 29 อาคาร ดิออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เคนนี่ เอเกอร์ ขึ้นพูดคุยในหัวข้อ “วิวัฒนาการของโฆษณา – สื่อดิจิทัล และ โซเชียลมีเดีย มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างไร” สำหรับมิสเตอร์เคนนี่ เอเกอร์นั้น ถือได้ว่าเป็นกูรูทางด้าน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีประวัติการทำงานกับหลากหลายองค์กรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในวงการโฆษณา มิสเตอร์เคนนี่เคยร่วมงานกับทีมฟอร์มูล่าวัน เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ของประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษที่มีผู้ติดตามชมมากมายทั่วโลก ปัจจุบันมิสเตอร์เคนนี่ เอเกอร์ ได้ก่อตั้งบริษัทขายสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Engage Media ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างกลุ่มตัวแทนสื่อระดับแนวหน้าของ MRI ทำงานกับลูกค้ารายใหญ่อย่างเช่น Time Magazine, ESPN และ BBC Worldwide ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับบริษัท เซอร์ฟคอร์ป ผู้นำด้านการให้บริการสำนักงานพร้อมบริการ สำนักงานเสมือน และบริการห้องประชุมครบวงจร ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มีสาขาทั้งหมด 140 สาขาทั่วโลก รวมถึง 3 สาขาในประเทศไทย ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาด บนทำเลย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ด้วยค่าเช่าสำนักงานที่สมเหตุสมผล ทำให้คุณสามารถมีสำนักงานที่ได้มาตรฐาน ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา โดยคุณสามารถเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานครที่ทางเซอร์ฟคอร์ปได้จัดเตรียมไว้ให้ จาก ทั้ง 3 สาขาของเรา อันได้แก่ บนถนนสีลม , ชั้น 29 อาคาร ดิออฟฟิศเคสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ และ ปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ บนถนนวิฑู

นอกจากบริการออฟฟิศให้เช่า แล้วทางเซอร์ฟคอร์ปพร้อมนำเสนอบริการห้องประชุมครบวงจรที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและครบครันที่จะช่วยให้การประชุม หรือการเจรจาทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เซอร์ฟคอร์ปยังมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณอย่างมืออาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นระหว่างการประชุมหรือเจรจาทางธุรกิจ คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด พนักงานของเซอร์ฟคอร์ปพร้อมจะให้บริการคุณด้วยรอยยิ้ม คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. ที่เว็บไซต์ของเรา

